

ตำนาน

พระราชาวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๓๔ (ภาคบ่าย)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงอีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษา

เมื่อวานและเมื่อเช้า ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงคุณสมบัติของนักปฏิบัติงานว่า อย่างหนึ่งคือการมีความรู้ดี อีกอย่างหนึ่งคือการมีความคิดดี วันนี้จะพูดถึงคุณสมบัติสำคัญอีกข้อหนึ่งคือ ความมีวินัยดี

วินัยได้แก่ข้อปฏิบัติที่กำหนดขึ้นให้ตนเองหรือให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม ถ้าเป็นข้อปฏิบัติที่สุจริตที่ก่อเกิดประโยชน์ ก็เรียกว่าวินัยดี ถ้าเป็นข้อปฏิบัติที่ทุจริต ที่ก่อเกิดโทษและความเสื่อมเสีย ก็เรียกว่าวินัยชั่ว วินัยที่พึงประสงค์นั้น มิแต่วินัยดีฝ่ายเดียว วินัยที่ดีนี้ ถ้าฝึกหัดปฏิบัติจนเคยชินเป็นนิสัยแล้ว ก็จะเกิดเป็นคุณสมบัติที่ต้ออย่างหนึ่งขึ้นในตัวบุคคลเรียกว่าความมีวินัย ความมีวินัยมีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องนำทางให้บุคคลประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูก ที่สมควร และเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้า คู่กันกับวิชาความรู้และความคิด กล่าวคือ ความรู้ความคิดเป็นปัจจัยสำหรับใช้ทำงาน วินัยเป็นรากฐานรองรับความรู้และความคิด ทั้งคอยควบคุมบังคับประคองและส่งเสริมให้ใช้ความรู้ความคิดไปในทางที่เป็นประโยชน์แต่ทางเดียว บุคคลยังมีความรู้ความฉลาดสูงเท่าใด ก็ยังจำเป็นต้องมีวินัยสำหรับควบคุมบังคับตนเองมากขึ้นเท่านั้น เพราะคนที่มีความรู้มากฉลาดมากนั้น ถ้า นำเอาความรู้ความฉลาดของตนไปแสวงหาผลประโยชน์ หรือเบียดเบียนผู้อื่นโดยไม่ชอบธรรมแล้ว จะทำให้เกิดความเสียหายได้ร้ายแรงที่สุด ท่านทั้งหลายมีวิชาความรู้และความคิดที่สร้างเสริมขึ้นดีแล้ว ควรอย่างยิ่งที่จะปลูกฝังบำรุงวินัยในตนเองให้งอกงามขึ้นด้วย ให้เท่าเทียมกัน คุณสมบัติทั้งนั้นจักได้น้อมนำ และส่งเสริมให้บรรลุถึงความดี ความเจริญในชีวิตได้สมใจนึก

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนประสบความสำเร็จ มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป ขอให้ท่านทั้งหลายที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดิ์ดีจงทั่วกัน